

CỰU QUÂN NHÂN KHÔNG QUÂN ÚC RAAF BILL SKANDALAKIS



Vasilious “Bill” Skandalakis, 55 tuổi, sinh ra ở Sydney năm 1969 và anh rất hãnh diện về cội nguồn Hy Lạp của mình.

Như nhiều người cùng thế hệ, Bill luôn bận rộn, không phải chỉ là công việc. Anh tham gia rất nhiều hoạt động của cộng đồng Hy Lạp và các tổ chức từ thiện, như là Hiệp hội Thúc đẩy Giáo dục Hy Lạp Úc và còn là thành viên Hội đồng Quản trị của Quỹ Nghiên cứu Hy Lạp của Đại học Macquarie. Các con anh cũng có chung niềm đam mê về mọi thứ Hy Lạp.

Lớn lên ở Bexley, đời sống gia đình Bill trở nên chật vật sau khi cha anh, là thợ hàn, qua đời vì tai nạn ở nhà máy khi Bill mới 13 tuổi, để lại người vợ và hai con để bà phải tự xoay sở với trợ cấp quả phụ.

Mặc dầu Bill được nhận vào học ngành kỹ sư tại Đại học Wollongong and chọn việc gia nhập Không quân Úc (RAAF) vào năm 1988 để anh có thể học các kỹ năng mới.

“Cộng đồng người Hy Lạp rất chào đón những người như tôi, những người phục vụ trong Bộ Quốc phòng, và họ nể trọng quân đội,” Bill nói.

“Tôi chọn Không Quân Úc RAAF bởi vì tôi rất thích làm việc trên máy bay.”

Sau khi nhập ngũ, Bill được huấn luyện cơ bản và kỹ thuật, rồi chuyển về căn cứ không quân Richmond của RAAF ở Sydney. Anh phục vụ quân đội trong 10 năm, được thăng chức hạ sĩ quan và tích lũy được nhiều kỹ năng.

Các vai trò của anh bao gồm người lắp ráp động cơ máy bay Hercules C130, lập trình bảo trì, thu hồi máy bay rơi, kiểm soát dữ liệu cho hệ thống máy tính, điều động cứu trợ để bảo trì phi đội và phân tích kinh doanh để tái thiết kế quy trình.

Điểm nhấn trong sự nghiệp của anh là việc chuẩn bị máy bay Hercules khi phi đội 486 được giao nhiệm vụ cứu người khỏi vùng bị lũ lụt nghiêm trọng, và khi Chính phủ Hawke huy động Không quân cung cấp dịch vụ hàng không nội địa giới hạn cho hành khách bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công của các phi công thương mại.

“Chúng tôi vô cùng tự hào vì đã đóng góp và hỗ trợ cộng đồng Úc,” Bill nhớ lại.

Làm việc trong nhiều giờ liên tục và phải sống ở căn cứ, ở xa với cộng đồng của anh cuối cùng cũng làm anh mệt mỏi và Bill rời Không quân năm 1998.

“Việc đào tạo của Không quân cho nhân viên tiềm năng lợi thế cạnh tranh bởi vì họ có sự tự tin để “hoàn thành nhiệm vụ”, bên cạnh đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, chú ý đến từng chi tiết, và niềm tự hào về việc đảm bảo kết quả có chất lượng,” Bill nói.

Cách đây vài năm, Bill đã nhập học đại học lấy bằng MBA, nhờ được hai con anh khích lệ khi chúng đang học để chuẩn bị thi HSC.

“Việc học tập đã giúp tôi mở rộng tầm nhìn và cho tôi một cách nhìn khác về chu trình kinh doanh, từ lĩnh vực sở hữu trí tuệ đến quản lý dự án.”

Tìm hiểu thêm tại veteranemployment.gov.au

Nếu quý vị nói ngôn ngữ nào ngoài tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông dịch và Phiên dịch (TIS).

TIS hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần ở bất cứ nơi nào ở Úc với chi phí cuộc gọi địa phương theo số 131 450.



Australian Government
Department of Veterans' Affairs



Veteran
Employment
Program